

TẬP TRUNG THẢO GIÕ KHÓ KHĂN...

(Tiếp theo trang 1)

và Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh 6 tháng đầu năm; phát biểu làm rõ thêm một số kết quả nổi bật gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tập trung thảo luận các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 gây ra; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư lớn, trọng điểm; triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách, tiết kiệm các khoản chi, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng; vấn đề bảo đảm an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tổ

chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: 6 tháng đầu năm 2020, trong điều kiện gặp không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân, song cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19, góp phần ổn định tình hình để nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả do dịch gây ra, khôi phục sản xuất trên địa bàn toàn tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy chưa đạt kế hoạch đề ra song đã có bước phục hồi kịp thời. Cấp ủy, chính quyền các cấp có nhiều chủ trương, biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức bị ảnh hưởng do dịch bệnh, góp phần khôi phục sản xuất. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quân sự, quốc phòng, an ninh được tăng cường. Công tác xây dựng

Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được triển khai thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả tích cực. Đã triển khai tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp với tiến độ sớm hơn so với kế hoạch đề ra. Đồng chí cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới như: một số nhiệm vụ triển khai chưa đạt tiến độ đề ra; một số vướng mắc chưa được tháo gỡ kịp thời; một số nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân chưa được giải quyết thấu đáo...

Dự báo tình hình 6 tháng cuối năm 2020 còn nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương, đơn vị trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 bảo đảm đủ, đúng đối tượng. Tập trung tối đa cho việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện khôi phục và phát triển hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển

kinh tế - xã hội theo hướng an đã được triển khai, trong đó ưu tiên tập trung tối đa cho việc trả nợ đọng xây dựng cơ bản. Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên - môi trường. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội. Tập trung xây dựng triển khai các chương trình kinh tế - xã hội 5 năm tới. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quan tâm giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Triển khai nghiêm túc, chặt chẽ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn bộ máy sau đại hội đảng bộ các cấp. Làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Giải ngân kịp thời cho các dự án đã được triển khai, trong đó ưu tiên tập trung tối đa cho việc trả nợ đọng xây dựng cơ bản. Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên - môi trường. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội. Tập trung xây dựng triển khai các chương trình kinh tế - xã hội 5 năm tới. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quan tâm giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Triển khai nghiêm túc, chặt chẽ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn bộ máy sau đại hội đảng bộ các cấp. Làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các địa phương để cao vai trò, trách nhiệm, phát huy tinh thần dũng cảm, sáng tạo cùng với toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị năm 2020.

88 HỌC VIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa học, nhận bằng tốt nghiệp. Đồng chí cảm ơn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh những năm qua đã tạo điều kiện giúp đỡ tỉnh Thái Bình trong tổ chức các khóa học để đào tạo nguồn cán bộ; đồng thời khẳng định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý nói chung và bồi dưỡng lý luận chính trị, đặc biệt công tác đào tạo bồi dưỡng cao cấp lý luận chính trị nói riêng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm thường xuyên, gắn chặt với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ của hệ thống chính trị trong tất cả các cấp của tỉnh. Đồng chí mong muốn với những kiến thức đã được học, các học viên cần nghiên cứu sâu hơn, rộng hơn cả về lý luận và thực tiễn, qua đó vận dụng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy hoan nghênh Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh đã nghiêm túc phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ để khóa học hoàn thành chương trình đào tạo.

HỌP BAN CHỈ ĐẠO KỲ THI...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đề nghị các cấp, các ngành quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức kỳ thi bảo đảm tất cả các khâu của kỳ thi phải được tổ chức thực hiện tuyệt đối an toàn, nghiêm túc. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì các tập huấn, phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ thi. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường tổ chức tốt công tác ôn tập và phổ biến quy chế thi đến học sinh. Bên cạnh đó, phối hợp với UBND huyện, thành phố, các ngành tạo điều kiện thuận lợi từ đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người nhà thí sinh, không để xảy ra trường hợp thí sinh phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các điểm thi chuẩn bị tốt công tác tổ chức kỳ thi. Sở Giáo dục và Đào tạo cần xây dựng phương án, kịch bản ứng phó nếu xảy ra mưa bão trong thời gian tổ chức kỳ thi, bảo đảm kỳ thi tổ chức theo đúng kế hoạch, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao.

THÁI BÌNH CÓ 5 GIẢI PHÁP...

(Tiếp theo trang 1)

bảo vệ môi trường của tác giả Nguyễn Viết Huy, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình và cộng sự đạt giải nhất. Giải pháp nghiên cứu chế tạo máy cấy lúa sử dụng động cơ điện của tác giả Trần Đại Nghĩa, Công ty Sản xuất và kinh doanh Đại Nghĩa (Tiền Hải) và giải pháp xây dựng mô hình sinh thái giáo dục và tổ chức hoạt động dạy học, hoạt động sáng tạo gắn với thực tiễn địa phương do tác giả Mai Thị Bích Nguyễn, Trường Tiểu học và THCS An Vũ (Quỳnh Phụ) đồng chủ nhiệm cùng cộng sự đạt giải nhì. Giải pháp nghiên cứu chế tạo dung dịch nano bạc - chitosan dùng gắn len và sợi định hướng ứng dụng sản xuất sản phẩm vô trùng trong lĩnh vực y tế của tác giả Nguyễn Tiến An, Trường Đại học Y Dược Thái Bình và giải pháp nâng cao hiệu quả tích hợp âm nhạc trong tổ chức các hoạt động cho trẻ em mầm non của tác giả Bùi Thị Thanh, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình cùng cộng sự đạt giải khuyến khích.

Tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc nhiều năm liền, Thái Bình đều có giải pháp đạt giải. Đây là nguồn động viên, khích lệ với các tác giả nói riêng và những người đam mê nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kỹ thuật nói chung, từ đó có thêm nhiều nghiên cứu, sáng tạo hữu ích phục vụ cuộc sống.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại Km13+250 đường 39B bắt đầu thu phí để hoàn vốn cho dự án từ ngày 1/1/2017, thời gian thu phí kiến theo phương án tài chính ban đầu 18 năm. Mức thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo Quyết định số 326/QĐ-UBND, ngày 6/2/2017 của UBND tỉnh (trong đó có quy định đối tượng được miễn giá dịch vụ sử dụng đường bộ là các phương tiện vận tải của các hộ dân có đăng ký tại tỉnh Thái Bình và có hộ khẩu thường trú tại huyện Kiến Xương, Tiền Hải; các phương tiện vận tải của các doanh nghiệp vận tải đăng ký phương tiện và đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện Kiến Xương, Tiền Hải; xe buýt vận chuyển hành khách theo luồng tuyến đã được quy hoạch theo Quyết định số 372/QĐ-UBND, ngày 26/2/2014 của UBND tỉnh; xe của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Kiến Xương, Tiền Hải). Số lượng phương tiện được miễn giảm thuộc 2 huyện Kiến Xương, Tiền Hải là 1.709

xe, trong đó huyện Tiền Hải 1.018 xe, huyện Kiến Xương 681 xe và 10 xe buýt).

Kể từ khi dự án hoàn thành, đưa vào thu phí để hoàn vốn đến tháng 6/2020, doanh thu lũy kế được 46,14 tỷ đồng, bình quân đạt 20,3% so với phương án tài chính ban đầu. Nguyên nhân doanh thu thấp, không bảo đảm theo phương án tài chính là do nhiều chủ phương tiện không thuộc đối tượng ưu tiên không mua vé qua trạm, chống đối để cố tình gây ùn tắc giao thông, thậm chí một số đối tượng còn hành hung nhân viên thu phí, gây mất trật tự tại trạm...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tuyến đường từ khi hoàn thành và đưa vào sử dụng đến nay đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân địa phương. Đồng chí giao Sở Giao thông Vận tải tiếp tục phối hợp với nhà đầu tư, các ngành chức năng và địa phương tham mưu UBND tỉnh để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thu phí sử dụng đường bộ tại Km13+250 đường 39B. Trong



Trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ BOT tại huyện Kiến Xương.

đó, nhà đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với địa phương và các ngành chức năng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức, nhận thức của người dân, chấp hành nghiêm việc nộp phí sử dụng dịch vụ đường bộ. Bên cạnh

đó, nhà đầu tư phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các sở, ngành liên quan xem xét, nghiên cứu để triển khai thực hiện Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg, ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường

bộ theo hình thức điện tử không dừng. Cùng với việc nghiên cứu, lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng, chủ đầu tư và địa phương cần phải xem xét, xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình triển khai thực hiện...

ĐÔNG HƯNG Chấn chỉnh công tác quản lý đất đai

Những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Đông Hưng từng bước đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công trình trái phép trên đất

nông nghiệp vẫn còn xảy ra ở một số nơi trên địa bàn. Để chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khắc phục những yếu kém, UBND huyện Đông Hưng yêu cầu các địa phương rà soát, tự kiểm tra việc chuyển mục đích

sử dụng đất trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền; các phòng chuyên môn chủ động tham mưu thành lập đoàn thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của chủ tịch UBND xã, thị trấn trong công tác quản lý đất đai từ thời điểm ngày 1/1/2015 đến 30/5/2020.

DỨC DUNG

Xử lý 495 vụ vi phạm trong hoạt động kinh doanh

6 tháng đầu năm 2020, lực lượng quản lý thị trường tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra 1.202 vụ, đã phát hiện và xử lý 495 vụ vi phạm pháp luật

liên quan đến hoạt động kinh doanh, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước 3.721.059.224 đồng, tăng 2.352.659.224 đồng so với cùng kỳ năm 2019.



Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp.

Các hành vi vi phạm quy định của pháp luật bao gồm: kinh doanh, lưu thông hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, vi phạm quy định về lĩnh vực giá, nhãn hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, điều kiện kinh doanh và một số lĩnh vực khác. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã phát hiện và kịp thời xử lý một số vụ vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và vật tư nông nghiệp. Ngoài xử lý vi phạm và hành chính, lực lượng quản lý thị trường đã tịch thu và buộc tội hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm theo quy định của pháp luật với tổng giá trị hàng hóa 47.945.000 đồng.

KHẮC ĐUẤN

THÀNH PHỐ Gia tăng tình trạng trộm cắp xe máy

6 tháng đầu năm 2020, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Thái Bình cơ bản được bảo đảm. Tuy nhiên, tại từng địa bàn, từng thời điểm vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Đã xảy ra 69 vụ tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, giảm 9 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Một số loại tội phạm giảm như chỉ xảy ra 1 vụ cướp giật tài sản, không xảy ra giết cướp, giết hiếp nhưng tội phạm trộm cắp tài sản có xu hướng gia tăng, nhất là tình

trạng trộm cắp xe máy có giá trị lớn. Tội phạm đánh bạc vẫn xảy ra; đã phát hiện bắt giữ 7 vụ, 61 đối tượng; nổi lên tình trạng công nhân đánh bạc tại các công ty, khu công nghiệp với nhiều người tham gia. Tội phạm hoạt động tin dụng đen tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, với cách thức hoạt động tinh vi, núp bóng kinh doanh cầm đồ, cho thuê ô tô, xe máy... để chống đối cơ quan chức năng khi bị kiểm tra.

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ Tháo gỡ hòm công tơ điện của các khách hàng vi phạm

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Thái Bình một số hộ kinh doanh hàng nước vỉa hè đã tự ý cầu điện để thấp sáng và quạt điện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về điện, gây nguy hiểm đến tài sản, tính mạng hộ kinh doanh và khách hàng của họ khi xảy ra sự cố bất ngờ. Sau khi nhận được phản ánh của các cơ quan chức năng,

Điện lực thành phố đã tổ chức kiểm tra, rà soát và phát hiện một số hộ kinh doanh hàng nước vỉa hè trên đường Quang Trung đã tự ý cầu điện tự công tơ vào mục đích riêng. Điện lực thành phố đã lập biên bản khách hàng vi phạm sử dụng điện và tổ chức tháo thanh lý công tơ điện theo quy định.

MINH NGUYỆT

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 3/7, 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 11 triệu người nhiễm Covid-19 và gần 524.600 người tử vong.

Tính đến 18 giờ ngày 3/7, Việt Nam không có người nhiễm Covid-19 mới. Cả nước ghi nhận có 340 bệnh nhân được điều trị khỏi trong tổng số 355 bệnh nhân nhiễm Covid-19, còn 15 người đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. 3/15 bệnh nhân hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên; 12 bệnh nhân vẫn dương tính với Covid-19. Bệnh nhân nặng nhất là nam phi công người Anh đã có những tiến triển tốt. Sau hơn 100 ngày điều trị, bệnh nhân đã cai máy thở, sức cơ chân hồi phục hoàn toàn, bước đi nhiều hơn, các chức năng tim, phổi, giao tiếp, ăn uống bình thường. Đây là ngày thứ 78, Việt Nam ghi nhận không có bệnh nhân lây nhiễm mới trong cộng đồng.

Tính đến 17 giờ 30 ngày 3/7, trên địa bàn tỉnh chỉ còn 1 trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Phổi Thái Bình. Trong ngày, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thái Thụy đã hoàn thành thời gian cách ly y tế cho 2 chuyên gia nước ngoài sang làm việc, hiện còn 18 trường hợp đang tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe. Tại khu cách ly của Công ty TNHH Thép đặc biệt ShengLi Việt Nam (Quỳnh Phụ) và Công ty TNHH Giày Victory (Vũ Thư) cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe 17 trường hợp. 17 trường hợp đều đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, trong đó 10 trường hợp đã có kết quả âm tính lần 1 với Covid-19; 7 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Ngày 3/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm 20 mẫu bệnh phẩm, nâng tổng số mẫu đã xét nghiệm trên địa bàn tính đến 17 giờ 30 phút ngày 3/7 là 4.009 mẫu, trong đó Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện 3.125 mẫu, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương thực hiện 884 mẫu.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885
---	--